

# THÔNG TIN CHO PHỤ HUYNH

Thành lập năm 1851, Trường Đại Học Minnesota là một trong những trường đại học công lập hàng đầu về nghiên cứu ở Hoa Kỳ, có hơn 150 ngành cử nhân cho sinh viên, các khoa được trao giải thưởng và cơ sở hiện đại. Trường Đại Học Minnesota là một trường sở đa dạng với sinh viên từ tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và 130 quốc gia trên thế giới.



"[Sinh viên UMN] được an toàn và lo liệu tốt khi mọi chi tiết nhỏ đều được giải quyết, dù đó là vấn đề học tập, thể chất, xã hội hay an toàn."

— Azza Taher, Ai Cập, Phụ Huynh Quốc Tế

## GIÁ TRỊ TUYỆT VỜI

Trường Đại Học Minnesota có giá trị tuyệt vời, là trường đại học công lập có giá học phí cạnh tranh. Sinh viên cũng được hưởng rất nhiều các tài nguyên của một trường đại học nghiên cứu tầm cỡ thế giới và một khu vực thành phố rộng lớn. Ngoài ra, Trường Đại Học Minnesota cũng trao học bổng cho những sinh viên quốc tế xuất sắc xứng đáng và theo nhu cầu.

## XẾP HẠNG

**Xếp  
thứ 10**

Viện nghiên cứu công lập ở Hoa Kỳ  
*Xếp Hạng của Các Trường  
Đại Học trên Thế Giới*

**Xếp  
thứ 41**

Trường đại học hàng đầu tại Hoa Kỳ  
*Q.S. Xếp hạng Trường Đại học toàn Thế  
giới*

**Xếp  
thứ 57**

Trường Đại Học Tốt Nhất Toàn Cầu  
*Báo Cáo Toàn Cầu và Tin Tức Hoa Kỳ*



UNIVERSITY OF MINNESOTA  
**Driven to Discover<sup>SM</sup>**

## ĐỊA ĐIỂM TUYỆT VỜI

Trường Đại Học Minnesota nằm ở trung tâm của Minneapolis và khu vực thành phố lớn St. Paul, được gọi là "Twin Cities." ("Hai Thành Phố Cận Kề") Twin Cities có cả sự thân thiện và an toàn của một thành phố nhỏ nhưng lại với nhiều cơ hội của một khu vực đô thị đầy sức sống.

Thành phố Minneapolis và Tiểu Bang Minnesota đều được xếp hạng là một trong những khu vực lành mạnh và an toàn nhất ở Hoa Kỳ. Trường Đại Học cùng hợp tác với các thành phố của Minneapolis và St. Paul để bảo đảm an toàn cho sinh viên ở cả khu trường sở và khu vực lân cận. Cùng có nhiều loại chuyên chở cho sinh viên, như xe lửa tốc hành và xe buýt. Cũng có đi bộ theo nhóm và xe buýt miễn phí cho sinh viên muốn tự đi hoặc ở gần trường sở.



### CƠ HỘI VIỆC LÀM VÀ THỰC TẬP

Khu vực Twin Cities là trụ sở của 15 trong số 500 công ty hàng đầu Hoa Kỳ do Fortune công bố (Fortune 500 companies), nên

có nhiều cơ hội việc làm và thực tập cho sinh viên. Trường Đại Học Minnesota cũng có văn phòng dịch vụ sự nghiệp, giúp sinh viên với nhiều hoạt động phát triển sự nghiệp ý nghĩa, để họ phát triển tối đa kinh nghiệm học tập và làm việc và chuẩn bị sự nghiệp sau khi tốt nghiệp.

## HỖ TRỢ TUYỆT VỜI

### Cố Vấn Tuyệt Vời về Học Tập và Xin Chiếu Khán

Nhân viên của Dịch Vụ Sinh Viên Quốc Tế và Học Bổng (International Student and Scholar Services) tận tâm giúp đỡ sinh viên quốc tế tận dụng tốt nhất kinh nghiệm của họ tại Trường Đại Học. Sinh viên có thể gặp cố vấn ISSS để bàn thảo bất cứ khó khăn nào về xin chiếu khán, học tập hoặc vấn đề cá nhân. Văn phòng cũng tổ chức các chương trình cho sinh viên quốc tế có thể được kinh nghiệm lãnh đạo, tìm hiểu kỹ năng học tập, gặp gỡ và chia sẻ văn hóa của họ với những sinh viên khác.



[intlstudy.umn.edu](https://intlstudy.umn.edu)